

# Cắt bao quy đầu là gì? Có phải cắt không? Cách nào bảo đảm

Cắt bao da quy đầu là nguyên lý can thiệp ngoại khoa cách điều trị một vài bệnh lý tại đầu cậu nhỏ. Song, không cần phải tình huống nào cũng sẽ ứng dụng cách này. Nhằm an toàn đảm bảo, chỉ cắt bao da quy đầu lúc có hướng dẫn của bác sĩ tư vấn, cùng với đó cần thực thi tại những địa chỉ [cắt bao quy đầu ở đâu](#) chuyên khoa.

Cắt bao da quy đầu là một thủ thuật trừ diệt phần da thừa bên cạnh bao quy đầu, giúp cho phần quy đầu có thể lộ khỏi hẳn ra phía ngoài. Biện pháp này giúp cho trừ diệt sự tích tụ của những chất bẩn tại khu vực này, thông qua đó giúp phòng ngừa viêm nhiễm, nấm cùng những nguyên do gây bệnh khác xâm nhập.

Cắt da quy đầu không tác động quá rất nhiều tới thể trạng của người bị bệnh. Bệnh ở nam giới bình phục nhanh nếu được chăm nom tốt nhất cùng với giữ làm sạch cơ quan kín kỹ lưỡng.

## Những ai nên cắt bao quy đầu?

Trước nếu hỗ trợ thắc mắc “vết thương cắt da quy đầu sau 10 ngày đang có lành không”, chuyên gia chuyên khoa có thể giúp bạn hiểu rõ rệt hơn về những tình huống cần phải thực hiện phẫu thuật này.

Lớp da bao quy đầu cực kỳ mỏng cùng với che phủ đầu cậu bé cùng với nhiệm vụ giúp “cậu bé” để phòng khỏi khả năng bị mắc nhiễm trùng, thương tổn. Tuy nhiên, rất nhiều tình huống lớp da này dư thừa quá chủ yếu khiến cho phần quy đầu không lộ được ra phía ngoài hay gây viêm. Nên nên đã có chỉ định cắt bao quy đầu. Thủ thuật cắt da quy đầu còn được hướng dẫn đối với những trường hợp sau:

Trên thế giới, đã có các tình trạng trẻ em được thực thi thủ thuật cắt da quy đầu ngay khoảng 2 đến 10 ngày đầu như sau sinh. Tác nhân có thể bởi chữa trị bệnh lý và một số trường hợp bởi tôn giáo.

Ở bệnh ở nam giới trưởng thành, cắt bao quy đầu đều được thực hiện đối với các mức độ bị mắc cần phải những bệnh lý như sau:

Hẹp bao quy đầu, bao quy đầu không thể lộn xuống khiến ngăn cản lưu thông máu và khó khăn cho vấn đề vệ sinh cậu nhỏ, đồng thời khiến bệnh

ở nam giới mắc đau đớn. Có khi, tình huống chít hẹp bao quy đầu gây cản trở lưu thông máu không được xử trí kịp lúc có thể gây hoại tử cậu bé.

Người bệnh mắc viêm nhiễm bao quy đầu được cách điều trị bằng thuốc song chưa có hiệu quả tốt cũng có thể được chỉ định thủ thuật nhằm phòng tránh mức độ viêm nhiễm nguy hiểm hơn và để phòng lây nhiễm sang vùng tinh hoàn, niệu đạo, tuyến tiền liệt,...

Nghẹt bao quy đầu: Đây là tình huống miệng da bao quy đầu quá nhỏ hẹp, thậm chí là phần bao quy đầu dính đều với đầu dương vật, gây tắc nghẽn lưu thông máu tại phần quy đầu. Hoặc thấy ở các trẻ bị hẹp bao quy đầu tuy nhiên được phụ huynh tự nong cho bé sai nguyên tắc.

### **Thương tổn cắt bao da quy đầu sau đây 10 ngày đang có lành không?**

Các nam giới được chỉ dẫn thủ thuật cắt da quy đầu luôn rất sợ hãi là do đây là khu vực nhạy cảm cùng với vướng mắc mà nhiều người bệnh lưu tâm là “vết thương cắt da quy đầu dưới đây 10 ngày đã có lành không”.

Thông thường, tổn thương sẽ lành lại trong vòng 7 đến 10 ngày như sau phẫu thuật. Tuy nhiên, giai đoạn lành tổn thương ở mỗi người là khác thường nhau và phụ thuộc số đông yếu tố như cơ địa của người bệnh, kỹ thuật phẫu thuật cùng đang có thực hiện chăm nom sau tiểu phẫu đúng giải pháp không,.... Một vài thông tin chi tiết sau sẽ giúp cho bạn hiểu rõ ràng hơn:

Yếu tố cơ địa: đa phần tổn thương như sau cắt bao da quy đầu nên khoảng 10 ngày nhằm lành quay trở lại. Nhưng, dựa cơ địa mà đã có những người lành thương tổn nhanh hơn, tốc độ phục hồi nhanh hơn cùng với cũng có các người cần phần lớn giai đoạn hơn nhằm lành tổn thương.

Khi đã cắt da quy đầu, cậu bé thường xuyên bị mắc sưng đau cùng với có thể chảy máu nhẹ qua vòng 4 ngày đầu. Khi đó, cơn cảm giác đau giảm dần cùng vết thương khẩn trương lành lại sau 7 đến 10 ngày. Cùng những trường hợp như sau từ thời kỳ này, dương vật vẫn ra máu, sưng cùng với đau, hay toát mủ, người nhiễm bệnh phải đi khám nhằm được chuyên gia chuyên khoa giải quyết kịp lúc.

Cách thức phẫu thuật: bây giờ ở [khám nam khoa uy tín ở Hà Nội](#) có 3 cách thức tiểu phẫu được dùng rộng rãi là cắt thủ công, cắt bằng máy cùng cắt bao da quy đầu bằng laser. Mỗi kiểu thủ thuật cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ lành thương tổn của bệnh nhân.

Cách thức tiểu phẫu thủ công: chuyên gia chuyên khoa thực hiện phải có tay nghề cao và dày dặn trình độ. Trước lúc tiểu phẫu, người nhiễm bệnh sẽ được gây mê toàn thân. Cuộc phẫu thuật kéo dài tầm 30 đến 45 phút. Từ 1 đến 2 tuần dưới đây tiểu phẫu, người nhiễm bệnh đã có thể bình phục lành hẳn.

Thủ thuật bằng máy: có thể tiến hành vô cùng khẩn trương qua cỡ 15 phút. Bởi vì được tiến hành bằng máy phải đã có độ chính xác cao, vết cắt gọn, bảo đảm thẩm mỹ cùng ít gây cảm giác đau. Thời gian phục hồi cũng ngắn hơn so cùng với tiểu phẫu lan truyền thống.

Cắt bằng laser: Là kỹ thuật áp dụng tia laser nhằm triệt tiêu lớp da bao quy đầu, giai đoạn thủ thuật khoảng 10 tới 15 phút. Hình thức này ít gây xâm lấn cùng với đang có độ chính xác cao. Thời gian lành thương tổn sẽ trong tầm 3 đến 5 ngày.

### **Tiến hành thực hiện cắt bao quy đầu**

#### **1. Sát viêm nhiễm khu vực nên thực thi phẫu thuật**

Người mang bệnh được vệ sinh toàn bộ cậu nhỏ bằng dung dịch sát vi khuẩn.

Bác sĩ tư vấn có thể tiêm thuốc hạn chế đau đớn tĩnh mạch tại bao da quy đầu nhằm kiểm chế cảm giác đau đớn nếu tiến hành cắt bao quy đầu.

#### **2. Tiến hành thủ thuật**

Bác sĩ định hình nốt cắt bao da quy đầu bằng phương thức áp dụng kim y tế nhằm tách khu vực bao da quy đầu bị mắc dính cùng với dương vật và đánh dấu giới hạn điểm nên cắt bao quy đầu.

Dùng dao cắt cầm máu cùng các trang thiết bị y tế khác lạ để trừ diệt lớp da thừa ở bao da quy đầu, cần phải cẩn trọng không gây vết thương đến khu vực khoái cảm.

Nhanh chóng thực thi cầm máu, tránh để người mắc bệnh mất quá nhiều máu trong thực hiện tiểu phẫu.

Thực hiện khâu tổn thương, vết cắt bao quy đầu được khâu lại bằng chỉ tự tiêu. Điều này giúp cho bảo đảm tiêu chí thẩm mỹ, không để lại sẹo cho nam giới.

Ứng dụng gạc y tế quấn quanh vết thương để cầm máu, bảo vệ nốt khâu.

## Các chú ý khi đã cắt bao quy đầu

### 1. Phục hồi tại trẻ nhỏ

Sau khi tiến hành phẫu thuật, trẻ sẽ quấy khóc. Chuyên gia chuyên khoa hay y tá sẽ chỉ dẫn bạn giải pháp giảm bớt khó chịu cho bé. Thời kỳ lành nốt cắt bao quy đầu ở trẻ sơ sinh là khoảng 7 - 10 ngày.

Dương vật hơi đỏ hoặc thâm tím qua vài ngày sau khi cắt da quy đầu là điều bình thường. Phụ huynh sẽ vệ sinh dương vật và thay băng như sau mỗi lần thay tã cho bé. Nới lỏng tã nhằm tạo tầm trống vừa nên, giúp cho đầu dương vật lành lại.

Gọi điện tức thì cùng bác sĩ tư vấn nếu trẻ có bất kỳ triệu chứng nào sau đây:

Quấy khóc dai dẳng

Đau đớn nâng cao.

Bắt gặp rất nhiều khó khi tiểu.

Sốt.

Tình huống mẩn đỏ hoặc sưng tấy nâng cao.

Xuất huyết dai dẳng.

### 2. Hồi phục ở người lớn

Bác sĩ có thể chỉ định chi tiết giải pháp chăm nom nốt mổ cùng với hạn chế đau đớn cho bệnh nhân. Bệnh ở nam giới chỉ phải trở lại công việc và những sinh hoạt hàng ngày nếu như nhận thấy tín nhiệm. Phòng tránh tập thể dục gắng sức, chẳng hạn như chạy bộ hoặc nâng tạ, trong bốn tuần trước tiên nếu bình phục hoặc cho đến lúc bác sĩ tư vấn cho phép.

Đi bộ là vận động hợp lí qua tiến hành bình phục của bạn. Cố gắng đi lại rất đông hơn một chút so cùng với thường xuyên ngày

Bạn cũng cần phải phòng tránh sinh hoạt tình dục qua sáu tuần sau thủ thuật. Tiến hành theo các hướng dẫn tầm chuyên gia chuyên khoa về những quan hệ tình dục.

Gọi điện liền với bác sĩ nếu bạn đã có bất kỳ biểu hiện nào sau đây:

Đau tăng.

Khó khăn tiểu

Xuất huyết

Biểu hiện nhiễm trùng như sốt, mẩn đỏ, sưng tấy hay chảy dịch.

Tham khảo [bảng giá cắt bao quy đầu](#).

## Một số thắc mắc liên quan

### 1. Cắt bao da quy đầu có đau đớn không?

Không. Trước thủ thuật, chuyên gia thực hiện gây tê cục bộ hay gây mê toàn thân phải bạn có thể không thấy cảm giác đau qua suốt quy trình cắt da quy đầu. Như sau phẫu thuật, bạn có thể nhận thấy cảm giác đau nhẹ nên bác sĩ chuyên khoa có thể kê đơn thuốc giảm cảm giác đau, kháng viêm để bạn thấy dễ chịu hơn.

### 2. Cắt bao quy đầu cần phải kiêng ăn gì?

Khi đã cắt da quy đầu, bệnh nhân nên kiêng các thức ăn khiến bạn bị dị ứng, thức ăn đóng hộp, thức ăn nhanh chóng hầu như chất béo, đồ ngọt, không hút thuốc lá, hạn chế bia rượu... nhằm phòng ngừa tiến hành ảnh hưởng tới quá trình ổn định tổn thương. Ngoài ra, bạn phải phát huy tăng cường đa số rau củ, trái cây, thịt, cá, trứng, sữa, những căn ngũ cốc, hạt... nhằm cung cấp đầy đủ dưỡng chất giúp cho thương tổn mau lành. (4)

### 3. Cắt bao da quy đầu bao lâu thì lành hẳn?

Tổn thương sau phẫu thuật cắt bao quy đầu sẽ cần phải tầm 7 - 10 ngày nhằm khỏi hẳn. Nhưng để khu vực da quy đầu sau đây thủ thuật quay trở lại bình thường sẽ cần phải đến 4 - 6 tuần. Tốc độ lành thương tổn ảnh hưởng là do công nghệ thực hiện, cơ địa cùng phương án chăm nom hậu phẫu của từng người.

Bệnh ở nam giới đang phân vân có phải cắt bao da quy đầu hay chưa có thể đến thấy các chuyên gia chuyên khoa khoa Nam học, Trung tâm urologi - Thận học - bệnh lý nam khoa

Mặc dù đơn giản song thủ thuật cắt da quy đầu cần được [phòng khám đa khoa tư nhân](#) thực hiện theo một quy trình rõ, chặt chẽ để an toàn thành quả của ca tiểu phẫu cùng với bảo đảm cho người nhiễm bệnh. Hi vọng những chia sẻ về tiến hành cắt da quy đầu qua bài viết này sẽ hữu ích với bạn.